

Do's and Don'ts



แนวปฏิบัติ Do's and Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยส่วนงาน

จริยธรรมของบุคลากร	
ควรปฏิบัติ (DO'S)	ไม่ควรปฏิบัติ (DON'TS)

ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ที่มีศีลธรรม อันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ปฏิบัติงาน

<p>✔ ควรตระหนักและยึดมั่นในคุณความดี และประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคำสอน หรือหลักปฏิบัติของศาสนา และให้เหมาะสม ในฐานะที่เป็นบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	<p>✘ ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึงหลักและ คำสอนของศาสนา หรือความเหมาะสมในการเป็นบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ดี</p>
---	---

ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

<p>✔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจตรงไปตรงมาไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในงานและอาชีพของตน</p> <p>✔ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ</p> <p>✔ ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเคร่งครัด</p> <p>✔ กล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง</p>	<p>✘ ไม่นำข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลความลับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง</p> <p>✘ ไม่ลอกหรือทำผลงานของผู้อื่นมาใช้ โดยมีได้ระบุนแหล่งที่มารวมทั้งการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์</p>
---	--

ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมายมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการทำงาน

<p>✔ ควรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>✔ ควรปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าแสดงความคิดเห็น หรือ ทักท้วงเมื่อพบว่ามี การ กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง</p>	<p>✘ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงหลัก กฎหมาย หลักวิชาการ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>✘ ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ พบเห็นว่ามี การ กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม</p>
--	---

ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

<p>✔ ควรตระหนักและยึดมั่นในหลักการ ของการปกครอง ในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>✔ ควรรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ/หรือ ประกอบการพิจารณาการ พัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>✔ ปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถอธิบาย เหตุผล ในเรื่องต่างๆ ข้อมูลที่จำเป็นให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย</p>	<p>✘ ไม่แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด ความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการต่อต้านการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>✘ ไม่ใช้อำนาจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด ความเคลือบ แคลงสงสัยว่าเป็นการกดดันให้เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือ ผู้อื่น</p> <p>✘ ไม่ปฏิบัติตามความต้องการของตน ปล่อยปละละเลย หรือเพิกเฉยเมื่อ พบเห็นว่ามี การกระทำที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p>
--	---

